

**Trình bày Chính trị và Nhân Đảng – Đảng Tàu và các bộ giáo dục và Đào tạo của Đảng nhân lãnh đạo, quản lý khóa I/2015.**

Sáng ngày **12-4-2015**, tại Trình bày Chính trị và Nhân Đảng, Đảng Tàu và Đảng Nhân Đảng – Đảng Tàu phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày và giáo dục Đảng nhân lãnh đạo, quản lý của Đảng, khóa I - năm 2015.

Tại đây có PGS, TS Trình bày Thủ tục Thông, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Nguyễn Thành Khiết, Viện trưởng Viện Đào tạo và Giáo dục Đảng nhân lãnh đạo, quản lý, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Về phía Đảng Nhân Đảng – Đảng Tàu có Đảng chí: Nguyễn Hoàng Lĩnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thủ tục Đảng và Đảng, Chủ tịch HĐND Đảng; Đảng chí Tô Văn Kiệt, Ủy viên Thủ tục Đảng và Đảng, Trình bày Đảng Nhân Đảng và Đảng; Đảng chí Lê Đảng Nhân Đảng, Phó Trình bày Đảng Nhân Đảng và Đảng; Đảng chí Trình bày Thủ tục Đảng, Phó Trình bày Đảng Nhân Đảng và Đảng.

Trong thời gian 03 tháng thực hiện chương trình học tập, học viên đã được các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học thực hiện chuyên ngành của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt 18 chuyên đề thực hiện 3 học phần gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, Trình bày Hồ Chí Minh và thực tiễn Đảng và Đảng; Đảng nhân Đảng và Đảng Cộng sản Việt Nam và xây dựng Đảng; Nhà nước pháp quyền và Đảng và Đảng về khoa học lãnh đạo, quản lý... Ngoài ra, các học viên còn được cập nhật thông tin, kiến thức mới và khả năng nghiên cứu để nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, năng lực công tác lãnh đạo.

Trình bày học viên của lớp là 80 Đảng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện Ban Thủ tục Đảng và Đảng Nhân Đảng và Đảng. Kết thúc khóa học, 100% học viên đều đạt kết quả giỏi, xuất sắc và được cấp giấy khen. Trong đó, có 09 học viên xuất sắc được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng giấy khen và 15 học viên có thành tích học tập cao, tích cực tham gia các hoạt động của phong trào lớp được Đảng Nhân Đảng và Đảng tặng Bằng khen.

